



ที่ นม-๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๓๕๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
รับที่ ๒๐๖๕ (๑)
วันที่ ๒๕ พย ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ น.

ที่ว่าการอำเภอปรางค์ชัย
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๕๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๘๑๖๘
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอปรางค์ชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจ้งว่า พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การเตรียมความพร้อมสำหรับ
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงบประมาณและคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

๑. เตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๑ จัดเตรียมข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมายสำหรับใช้ในการจัดทำประมาณการคำขอ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เช่น ข้อมูลเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ ข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว รวมถึงค่าใช้จ่าย
บุคลากรที่ใช้จ่ายจากงบเงินอุดหนุน เป็นต้น และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
(ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบื่อยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว
[Rabies One Data] เป็นต้น) ให้เป็นปัจจุบัน

๑.๒ จัดเตรียมแผนงานโครงการสำหรับจัดทำคำขอของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนงาน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดประกอบ
เช่น แบบรูปรายการ ประมาณการราคางานก่อสร้าง เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เอกสารบันทึกการส่งมอบ
การถ่ายโอนภารกิจ สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๒. จัดทำงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามรายการงบประมาณที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หรือเป็นรายการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างเสนอ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากำหนดเป็นงบเงินอุดหนุน
รายการใหม่

/๓. นำข้อสังเกต...

